

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 14/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, du lịch cồn Vành - cồn Thủ và quy hoạch cảng Ba Lạt, huyện Tiền Hải. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo phương án quy hoạch, khu đô thị, du lịch cồn Vành - cồn Thủ bao gồm 5 phân khu chức năng chính: khu sân golf 36 lỗ, khu casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái - tâm linh, khu công viên vui chơi giải trí cảm giác mạnh, khu đô thị du lịch sinh thái. Quy hoạch cảng Ba Lạt bao gồm hệ thống các công trình với một thể thống nhất đó là: bến cập tàu và khu nước trước bến, hệ thống đường bãi và kho, các công trình phụ trợ, hệ thống cây xanh cách ly... Khi hoàn thành đầu tư xây dựng, cảng Ba Lạt sẽ là một trong những cảng dầu mới của khu vực, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ Khu kinh tế Thái Bình và các vùng lân cận.

Qua thảo luận, các đại biểu đều cho rằng quy hoạch khu đô thị, du lịch cồn Vành - cồn Thủ và quy hoạch cảng Ba Lạt mang tính hiện đại, có giá trị thực tiễn và bảo đảm tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình, tuân thủ quy luật tự nhiên. Khi các dự án được triển khai sẽ tạo sự hấp dẫn, thu hút đầu tư các dự án khác vào khu vực này nói riêng, Khu kinh tế Thái Bình nói chung. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ chế độ thủy văn, thủy triều, điều kiện tự nhiên để bố trí các hạng mục công trình phù hợp, khai thác lợi thế tự nhiên ở đây.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Khu đô thị, du lịch cồn Vành - cồn Thủ là 1 trong 2 điểm nhấn quan trọng về đô thị hiện đại hướng biển kết hợp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp trong Khu kinh tế Thái Bình. Đây là khu đô thị, du lịch xanh, kết hợp đô thị với cảnh quan môi trường tự nhiên, có rừng ngập mặn, rừng phi lao, hàng mục công trình và phi công trình sẽ tạo điểm nhấn, ấn tượng với du khách khi đến đây. Với các giải pháp đề ra trong quy hoạch, nếu được đầu tư xứng tầm, nơi này không chỉ là điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn của cả vùng duyên hải Bắc Bộ mà còn

của cả nước. Để hoàn thiện đồ án quy hoạch, đồng chí đề nghị nhà tài trợ, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, cơ cấu quỹ đất đô thị phù hợp để tạo nguồn thu cho tỉnh đầu tư các công trình giao thông trọng điểm. Với các loại đất khác, nhất là đất dịch vụ phải xác định rõ vị trí để thu hút đầu tư trong tương lai gần, điều chỉnh vị trí đất quốc phòng sang địa điểm mới. Đồ án quy hoạch phải tuân thủ quy luật tự nhiên, nguyên tắc thông thủy, khai thác triệt để các lợi thế tự nhiên. Tất cả các công trình trong khu đô thị, du lịch phải tuân thủ nguyên tắc hướng biển, mặt biển là không gian dùng chung vừa tạo không gian tự nhiên song vẫn mang lại những giá trị kinh tế. Các công trình giao thông trong khu vực, nhất là giao thông nội khối phải quy hoạch bảo đảm quy mô, độ rộng hợp lý để các phương tiện giao thông cỡ lớn ra vào vận chuyển hành khách và hàng hóa. Giao thông kết nối khu này với đất liền trước mặt sẽ sử dụng đường 221A, trong tương lai sẽ nghiên cứu quy hoạch thêm tuyến giao thông kết nối với đường ven biển. Các công trình chắn sóng sẽ kết hợp giải pháp công trình và phi công trình để giữ được cảnh quan môi trường tự nhiên, nhất là giữ hệ thống rừng ngập mặn, rừng phi lao nguyên sinh. Khi thiết kế xây dựng các công trình, các cốt chuẩn phải được tính toán trên cơ sở cốt chuẩn các công trình kiên cố đã xây dựng tại khu vực này cộng thêm hệ số K để ứng phó với tình trạng nước biển dâng trong tương lai.

Đối với quy hoạch cảng Ba Lạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá đơn vị tư vấn đã chuẩn bị đồ án quy hoạch có chất lượng, có tầm nhìn xa và nếu hình thành cảng biển ở đây sẽ tạo động lực thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu xác định chiều dài cầu cảng và độ gian cách giữa cầu cảng với đất liền bảo đảm hợp lý, không làm thay đổi dòng chảy tự nhiên. Đây là cảng hàng hóa có công suất lớn, vì vậy hệ thống giao thông nối kết với đất liền ra cảng và giao thông nội khối phải có độ rộng, độ nâng lực phục vụ vận tải hàng hóa và đáp ứng các nhu cầu dịch vụ khác. Các hạng mục công trình phụ trợ phải bố trí sao cho hợp lý, khoa học bảo đảm cảnh quan môi trường, an toàn cho khu này và khu vực lân cận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhắc lưu ý nước sạch phục vụ cho khu đô thị, du lịch cồn Vành - cồn Thủ và cảng Ba Lạt sẽ lấy từ đất liền ra. Trong các khu này

đều phải có hệ thống thu gom nước mặt tập trung để tái sử dụng; nước thải phải được thu gom, xử lý không gây ô nhiễm môi trường. Trong đồ án quy hoạch nghiên cứu, bố trí khu vực xử lý rác thải sinh hoạt. Đơn vị tư vấn nghiên cứu khi quy hoạch giao thông phải ngầm hóa hệ thống thu gom nước mặt, đường cấp điện, thông tin liên lạc trong khu vực nội khu của khu đô thị, du lịch và cảng biển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp với nhà tài trợ, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện các đồ án quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở thu hút đầu tư thực hiện dự án.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả thực hiện chủ trương của tỉnh về việc hỗ trợ, xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt tại các xã và việc thu gom, xử lý chất thải rắn của các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ đầu tư 101 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo mô hình lò đốt cho các xã. Về ưu điểm, mô hình này đã đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn ở thời điểm đó, khác phục được việc chôn lấp rác thải trong điều kiện thiếu quỹ đất chôn lấp ở các địa phương. Mặc đầu tư không lớn, tính chỉ hỗ trợ một phần kinh phí song đã phát huy được nguồn lực xã hội hóa đầu tư là một ưu; đặc biệt, gần được trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với việc xử lý rác thải; thu được ý thức của người dân trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn; giải quyết bức xúc về xử lý rác thải của những địa phương không có quỹ đất để chôn lấp. Tuy nhiên, do tỷ suất đầu tư thấp nên độ bền của lò đốt rác không cao. Nhiều lò hiện không còn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Hơn nữa, lượng rác thải sinh hoạt nông thôn ngày càng lớn, đa dạng mà lại không được phân loại từ nguồn, gây khó khăn cho việc xử lý triệt để bằng lò đốt quy mô nhỏ.

Một trong những nguyên nhân được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ ra là do đầu tư công ở lĩnh vực xử lý rác thải với tỷ suất đầu tư thấp thời gian qua không hiệu quả. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương có biểu hiện khoán trắng cho tổ dịch vụ, có nơi tùy tiện đưa rác của cơ sở sản xuất công nghiệp vào đốt, gây ô nhiễm môi trường.

Để khắc phục hạn chế, tìm hướng đi mới trong xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo xử lý trong điều kiện có thể của mình

để bảo đảm rác thải không còn là vấn đề bức xúc trong nhân dân; có biện pháp xử lý rác thải triệt để, kết hợp xử lý rác bằng công nghệ và phương thức truyền thống. Tuy nhiên, dù xử lý rác thải theo phương pháp nào phải xác định đây là trách nhiệm chính của cấp ủy, chính quyền cơ sở bảo đảm môi trường sống của người dân không bị ô nhiễm. Tuyệt đối không để người dân đổ rác tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các lò đốt rác theo chính sách hỗ trợ của tỉnh không còn hoạt động được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải tìm đến biện pháp xử lý truyền thống hoặc ký hợp đồng với các cơ sở khác để xử lý, tuyệt đối không được đầu tư để khởi phục lò đốt. Đối với các lò đốt vẫn đang hoạt động thì tiếp tục duy trì nhưng không được đầu tư mở rộng. Từ năm 2020, tỉnh không thực hiện chủ trương hỗ trợ và khuyến khích đầu tư khu xử lý rác thải sinh hoạt cho công nghệ lò đốt quy mô nhỏ, yêu cầu các huyện khẩn trương tiến hành quy hoạch điểm để thu hút đầu tư của xã hội vào xử lý rác tập trung quy mô toàn huyện. Mỗi huyện chỉ quy hoạch 1 điểm xử lý rác tập trung với diện tích từ 7 - 10ha đáp ứng quy định hiện hành, khuyến khích xử lý rác quy mô liên huyện. Việc quy hoạch phải hoàn thành trong tháng 5/2020 và trong tháng 6/2020 phải có mặt bằng sạch để sẵn sàng bàn giao cho các nhà đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh quan điểm nghiêm cấm chuyển rác thải công nghiệp vào điểm xử lý rác thải sinh hoạt. Các cơ sở sản xuất phải ký hợp đồng với các đơn vị xử lý triệt để rác thải công nghiệp, nhất là rác thải nguy hại. Tỉnh sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương và cơ sở sản xuất nếu để xảy ra vi phạm. Các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương phải tích cực vào cuộc, hỗ trợ tích cực các nhà đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác thải.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ.
***Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19**

Cũng trong sáng ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi thực hiện Chỉ thị số

16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến nay.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp bị nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, phải tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đề ra. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, trong đó lưu ý: xem xét trong trường hợp Chính phủ cho phép dừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ đạo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì Thái Bình vẫn tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian 7 - 10 ngày nữa. Nếu sau ngày 15/4/2020, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tạm ổn thì xem xét cho học sinh THPT đi học trở lại và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, yêu cầu học sinh phải khai báo trung thực về đi biển động của người thân; nếu có người nhà đi về từ vùng có dịch thì phải nghỉ học. Xem xét cho một số ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ được hoạt động trở lại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của người dân. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi, thất thoát ngân sách hỗ trợ.

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công đã có chủ trương đầu tư và kế hoạch vốn và các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển đô thị của các tập đoàn kinh tế lớn để xuất để giải phóng năng lực cho các doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và yêu cầu các nhiệm vụ nêu trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY... (*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 14/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra Trung đô thị công dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh. Cùng đi có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được xây dựng trên nền Thư viện tỉnh (cũ) và một phần khu đất của Đài PTTH Thái Bình (cũ) gồm khối nhà chính và hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ. Khối nhà chính của Thư viện là khu làm việc hành chính, kho sách, các phòng đọc được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ được bố trí tiếp cận hai mặt phố chính của thành phố được đầu tư xây dựng theo hình thức đặt cọc công tư. Công trình khởi công ngày 14/3/2020, dự kiến đến ngày 25/8/2020 hoàn thành hạng mục khối nhà chính.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã nỗ lực cao xây dựng công trình vượt tiến độ, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình văn hóa quan trọng của tỉnh, là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí đề nghị nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án song phải bảo đảm chất lượng công trình, giao các ngành chức năng phối hợp tạo điều kiện thi công công trình đạt kết quả tốt nhất. Về hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ, yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để khai thác đồng bộ với khối nhà chính. Về cảnh quan khu vực xung quanh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền bổ sung những hạng mục phụ trợ để xuất hiện hình ảnh hoàn thành thì các hạng mục xung quanh cũng hoàn thành.

THU THỦY

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH... (*Tiếp theo trang 1*)

thành phố Thái Bình tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Theo báo cáo của thành phố Thái Bình, hiện thành phố có 10 phường và 9 xã, dân số hơn 206.000 người. Về công tác xây dựng NTM ở 9 xã thì trong đó có 4 xã là Phú Xuân, Tân Bình, Vũ Đông và Đông Hòa được Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương xây dựng để trở thành phường. Với 5 xã còn lại là Vũ Phúc, Vũ Lạc, Vũ Chính, Đông Thọ và Đông Mỹ đã đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 của thành phố Thái Bình là gần 380 tỷ đồng.

Thành phố Thái Bình không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn hiện đạt gần 53 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

* Tỉnh đến 17 giờ 20 phút ngày 14/4, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Đại học Thái Bình có 7 trường hợp, trong đó tiếp nhận mới 2 trường hợp trong ngày 14/4. Tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố còn 18 trường hợp, giảm 1 trường hợp so với ngày 13/4. Trong thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được khám, theo dõi sức khỏe và đo nhiệt độ 2 lần/ngày. Hiện tại sức khỏe các công dân cách ly đều ổn định. Nhiều trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

* Chiều ngày 14/4, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tiếp nhận 1 tấn gạo từ Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế thành phố Thái Bình (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố) ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hướng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ tỉnh, Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế thành phố Thái Bình đã huy động từ các nguồn lực để ủng hộ 1 tấn gạo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh là đơn vị tiếp nhận và trao tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

DANH SÁCH

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

DVT: Đồng

TT	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ	Ủng hộ số tiền	Ủng hộ hiện vật	Chi chú
12	Công ty CP Tập đoàn Hương Sen		1.640 thùng súa gạo (trị giá trên 550 triệu đồng)	
13	Công ty CP Sản xuất và xuất nhập khẩu VIETLAND		1.000 bộ xét nghiệm Covid-19 (trị giá 500 triệu đồng)	
14	Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long		10 tấn gạo (trị giá 150 triệu đồng)	
15	Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ Ecoworld Việt Nam. Khu đô thị Pháp Vân, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội		1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế (trị giá 120 triệu đồng)	
16	Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Seed		5 tấn gạo (trị giá 100 triệu đồng)	
17	Bà Nguyễn Thị Nhỏ, thôn Tứ Cường, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy		5 tấn gạo (trị giá 75 triệu đồng)	
18	Công ty CP May xuất khẩu Thái Bình		5.000 chiếc khăn trang 3 lớp (trị giá 60 triệu đồng)	
19	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành, tỉnh Nam Định		5.000 khẩu trang y tế; 50 bộ quần áo bảo hộ y tế (trị giá 46 triệu đồng)	Phối hợp với Phòng y Trao trực tiếp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
20	Công ty TNHH SỮ Sắn Sơn, huyện Tiền Hải		50 chậu sứ rose tay (trị giá 100 triệu đồng)	Bà trao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh
21	Công ty CP đầu tư thương mại XNK Thái Hưng, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ		20 hộp trà và 10 vạn từ rơi (trị giá 55 triệu đồng)	
22	Tỉnh Hội thanh đồng đạo quan tỉnh Thái Bình	134.000.000	3 tấn gạo, 50 thùng mì tôm (trị giá trên 50 triệu đồng)	

(*còn nữa*)

ỦY BAN MTTQ TỈNH

22 tập thể, cá nhân không đủ điều kiện đề nghị khen thưởng.

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong đó đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

cho 2 tập thể, 4 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 tập thể, 5 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 9 tập thể, 24 cá nhân; đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể, 47 cá nhân và 4 gia đình. Đối với 2 tập thể xin ý kiến, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cho rằng cả 2 đơn vị đều có thành tích xứng

đáng đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Ngoài ra, đồng chí cũng thống nhất loại khỏi danh sách đề nghị khen thưởng 22 tập thể, cá nhân không đủ điều kiện đề nghị khen thưởng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thống qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019.

trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích lúa xuân trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 23 - 27/4, lịch phòng, trừ có thể sớm hoặc muộn hơn 1 ngày tùy tình hình thời tiết và mật độ sâu của từng địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc thực hiện thắng lợi toàn diện sản xuất vụ xuân năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện song hành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với phát triển kinh tế - xã hội nói chung, bảo vệ sản xuất nông nghiệp nói riêng. Các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích lúa xuân đã

được phun thuốc phòng bệnh đạo ôn hại lá, diện tích nào còn phát sinh các vết bệnh mới cần hướng dẫn nông dân tiếp tục phòng, trừ. Các huyện có lúa trở bông trước ngày 5/5 cần chỉ đạo quyết liệt việc phun thuốc phòng, trừ bệnh đạo ôn có bông 2 lần: khi lúa thấp tuo trở và trở thoát hoàn toàn. Đối với sâu cuốn lá nhỏ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, khi có mật độ sâu tuổi 1, tuổi 2 cao nhất trên đồng ruộng thì thông báo rõ thời gian, diện tích, kỹ thuật phòng, trừ cho các địa phương trước ngày 20/4 để triển khai phòng, trừ kịp thời. Ngành Nông nghiệp cùng các địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền các biện pháp

chăm sóc cây trồng, đặc biệt chú ý đến việc chăm bón và điều tiết nước hợp lý; chú trọng tuyên truyền về các đối tượng sâu bệnh gây hại, các giải pháp kỹ thuật để người dân nắm rõ và triển khai thực hiện. Tăng cường cán bộ kỹ thuật về cơ sở để làm tốt công tác điều tra, phát hiện, có dự tính, dự báo chính xác, kịp thời và hướng dẫn người dân cách phòng, trừ sâu bệnh. Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành thời lượng thỏa đáng cho tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh vào các thời điểm phù hợp. Cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật.

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SON**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG VĂN QUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG